

Số: 704 /TB-VPUBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 06 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh;

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình, ý kiến đề xuất, kiến nghị của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận và yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với vụ việc tại thành phố Gia Nghĩa phát hiện 01 ca dương tính SARS-CoV-2 khi tiến hành test nhanh và có kết quả khẳng định âm tính bằng xét nghiệm PCR tại Trung tâm Kiểm soát tật tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh và UBND thành phố Gia Nghĩa đã nhanh chóng xử lý phòng, chống dịch kịp thời. Tuy nhiên, qua vụ việc này, cho thấy việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 còn bị động, lúng túng, sự phối hợp của một số cơ quan chức năng chưa nhịp nhàng đồng bộ, việc quản lý thông tin còn lỏng lẻo gây tâm lý hoang mang lo lắng trong cộng đồng, chưa kịp thời thông tin đến các địa phương liên quan để tiến hành truy vết theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vì vậy, các cấp, các ngành đặc biệt là các cơ quan tuyến đầu chống dịch, UBND các huyện, thành phố phải rà soát lại các kế hoạch, phương án, công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập ứng phó với dịch bệnh trên, địa bàn quản lý để rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời bảo đảm hiệu quả, sát diễn biến của tình hình dịch bệnh khi xảy ra tại địa phương mình.

2. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục kiên định tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và đoàn kết, thống nhất cao, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở với cấp ủy, tổ chức Đảng là hạt nhân phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn và đối tượng được phân công quản lý; trong đó có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng chức năng (nhất là lực lượng công an ở cơ sở), phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Tổ Covid-19 cộng đồng, huy động sự ủng hộ, hưởng ứng, hợp tác tích cực và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của mọi người dân. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi trên địa bàn tỉnh chưa có dịch; không lo sợ, hốt hoảng, lúng túng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì khi dịch xảy ra.

3. Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường với phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, 3 không”, tuyệt đối không trông chờ ỷ lại mà phải luôn luôn có tư tưởng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn và đối tượng quản lý, căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể để tự quyết định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, kịp thời báo cáo cấp trên trực tiếp đối với những khó khăn, vướng mắc, vượt quá thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn nắm chắc quy định và các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, dự báo tốt tình hình, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn để kiểm nghiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, phù hợp, khả thi, hiệu quả trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, mang lại niềm tin cho nhân dân.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người (quá 30 người) tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thực hiện nghiêm 5K; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống làm bản cam kết tuân thủ điều kiện 5K, không phục vụ quá 30 người đồng thời khuyến khích người dân mua mang về.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt trong việc thực hiện yêu cầu 5K, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng theo đúng quy định.

6. Thống nhất chủ trương thành lập thêm các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, gồm: Chốt tại Cầu 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút và các chốt trên địa bàn huyện Đắk Glong tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng (*theo đề nghị của UBND huyện Đắk Glong tại Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 05/7/2021*) từ 00h00 ngày 08/7/2021.

7. Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương diễn tập khoanh vùng; lấy mẫu xét nghiệm, công bố kết quả để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, phù hợp và hiệu quả đối với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn.

- Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và địa phương thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh đảm bảo điều kiện nguồn lực của tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo chức năng, thẩm quyền được giao, bảo đảm yêu cầu phòng dịch từ xa, từ sớm, từ khi chưa có dịch và kịp thời; nhanh chóng rà soát, kiểm tra, khắc phục ngay các bất cập, hạn chế, yếu kém, các “lỗ hổng” trong các Kế hoạch, phương án ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh (thẩm quyền xử lý các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành, phương án đề nghị hỗ trợ từ Trung ương và các địa phương khác khi có tình huống xấu nhất xảy ra...).

- Xây dựng Kế hoạch nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả không bị động khi dịch phát sinh theo phương châm 4 tại chỗ; mua sắm, bổ sung trang thiết bị đảm bảo phòng, chống dịch ở cấp độ cao. Khẩn trương củng cố các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu đặc biệt là máy thở, hệ thống ô-xy trung tâm, khí nén, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu; tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các khu vực bố trí điều trị Covid-19 để đáp ứng xử lý các trường hợp cấp cứu và điều trị ca bệnh Covid-19 theo từng tình huống dịch bệnh; thành lập ngay các kíp điều trị, đề nghị các bệnh viện tuyến cuối tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bằng hình thức trực tuyến.

- Tiếp cận đa dạng các nguồn cung ứng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, thúc đẩy tiến độ để mua các test thử, sinh phẩm, hóa chất... phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Có phương án, kế hoạch trong việc bảo đảm dự trữ đủ nguồn thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế... đảm bảo đáp ứng với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nếu để xảy ra tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế sinh phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Sở Y tế chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương khẩn trương tăng tốc thực hiện truy vết, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch (nếu có xảy ra); chủ động hỗ trợ điều phối và kịp thời hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

- Căn cứ tình hình dịch bệnh trên cả nước và các biện pháp phòng chống dịch của các tỉnh giáp ranh với tỉnh Đắk Nông (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước) chủ động, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp và thống nhất với các địa phương trên.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông, yêu cầu thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người các cấp là người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan.

- Khẩn trương mua sắm, trang bị đầy đủ các yêu cầu về vật tư, trang thiết bị y tế cho các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát dịch thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Cư Jút, Đắk Glong đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả.

- Khẩn trương tham mưu Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ở người tỉnh Đắk Nông về việc ủy quyền thiết lập cách ly y tế vùng có dịch, hoàn thành trong ngày 08/7/2021.

8. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động và chịu trách nhiệm bảo đảm cân

đôi cung cầu hàng hóa, đặc biệt không để thiếu các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tập trung mua sắm tích trữ gây rối loạn thị trường. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan có phương án bố trí về con người, phương tiện để sẵn sàng điều phối vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân khi trên địa bàn tỉnh có khu vực bị cách ly vì dịch bệnh đồng thời bảo đảm cung cấp, điều tiết hàng hóa cho các khu vực lân cận. Yêu cầu, động viên các doanh nghiệp, các hệ thống phân phối, bán lẻ bình ổn thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng và lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính.

9. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Sở Y tế trong việc mua sắm các trang thiết bị, thuốc, vật tư hóa chất... để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

10. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nêu cao vai trò và tính chủ động, tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid- 9 trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K và cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI, tờ khai y tế để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông tiếp tục tăng cường tần suất đăng, phát đa dạng các loại hình báo chí để tuyên truyền, kêu gọi người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Tiếp tục cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác, kịp thời thông tin đến người dân đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Thông tin tuyên truyền công tác phòng, chống dịch cần lưu ý không gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong công tác phòng, chống dịch.

13. Sở Thông tin truyền thông, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xử lý nghiêm và báo cáo UBND tỉnh đối với các trường hợp, hành vi đăng tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh; các thông tin lợi dụng dịch bệnh để bôi nhọ Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và công tác phòng, chống dịch gây hoang mang dư luận; kiểm soát tốt và kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin xuyên tạc, tin đồn thất thiệt liên quan tình hình dịch Covid-19 trên các trang mạng xã hội; Xử lý các trường hợp đăng tải tin, bài rút "tít" có yếu tố giật gân, câu view, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

14. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý nhân khẩu, di biến động dân cư trên địa bàn; rà soát, tổng hợp ngay và đầy đủ danh sách, thông tin người nhập cảnh, người liên quan đến

ca bệnh tại các địa phương có dịch về cư trú trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, các hành vi tiếp tay cho các trường hợp chông, trốn cách ly, người nhập cảnh trái phép.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng phương án, kịch bản và tổ chức diễn tập ngay tình huống giả định có trường hợp dương tính với SARS- CoV-2 trên địa bàn quản lý đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình phòng, chống dịch từng địa phương, chậm nhất đến ngày 14/7/2021 hoàn thành. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong ngày 16/7/2021.

- Giao UBND các huyện Đăk Glong, Cư Jút chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị liên quan thành lập chốt kiểm soát dịch tại Cầu 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút và các chốt trên địa bàn huyện Đăk Glong tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng.

- UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, kể cả tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp các cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn quản lý (đặc biệt tại khu Công nghiệp Tâm Thắng và Nhà máy Alumina Nhân cơ).

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại địa phương và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức địa bàn theo đúng quy định (không đeo khẩu trang, không chấp hành các biện pháp phòng dịch).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười để các đơn vị, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy;
- Lưu: VT, Công TTĐT, KGVX (G).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Chín